
 
รายงานการประชุม 

สภาเทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 3   
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ 

เมื่อวันที่  ๕  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 
ณ ห้องประชุมริมบึง เทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา  

******************** 

รายช่ือผู้เข้าประชุม 
ล าดับ 

ที ่
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายอ าพล  นาสมฝัน ประธานสภาเทศบาลต าบลฯ อ าพล  นาสมฝัน  
2 นายฉลอง  ทัพธานี รองประธานสภาเทศบาลฯ ฉลอง  ทัพธานี  
3 นายนันทา  วิเชียรชัย สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 นันทา  วิเชียรชัย   
4 นายทวีคิด  อุปกา สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 ทวีคิด  อุปกา  
5 นายธนเดช มาศงามเมือง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 ธนเดช มาศงามเมือง  
6 นางอภิวัน  แก้วลี สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 อภิวัน  แก้วลี  
7 นายค าเบ้า  วิชาชัย สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 ค าเบ้า  วิชาชัย  
8 นายคณิต  วิชาชัย สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 คณิต  วิชาชัย  
9 นายสมบูรณ์  ศรเสนา สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 สมบูรณ์  ศรเสนา  

10 นายอุดม  นาสมยนต์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 อุดม  นาสมยนต์  
11 นายเสถียร  นาสุนทร สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 เสถียร  นาสุนทร  
12 นายรณรงค์  นิตยารจน์ เลขานุการสภาเทศบาลฯ รณรงค์  นิตยารจน์  

ผู้ลาประชุม           -  ไม่มี - 
ผู้ขาดประชุม  -  ไม่มี - 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ 

ที ่
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายปรีชา  ศรีจินดา นายกเทศมนตรีฯ ปรีชา  ศรีจินดา  
2 นายสากล  ศรเสนา รองนายกเทศมนตรีฯ สากล  ศรเสนา  
3 นายสมภีร์  เขตมนตรี รองนายกเทศมนตรีฯ สมภีร์  เขตมนตรี  
4 นายสุวรรณ์  นาสวาส ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ  สุวรรณ์  นาสวาส   
5 นายอานัฐ  ศรเสนา เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ อานัฐ  ศรเสนา  
๖ ดร.สุรศักดิ์  หันชัยศรี หัวหน้าส านักปลัด สุรศักดิ์  หันชัยศรี  
๗ นางสมาพร  ภูวิจิตร หน.ฝ่ายแผนที่ภาษีฯ สมาพร  ภูวิจิตร  
8 นายอุดมศักดิ์  ภพสมัย ผอ.กองช่าง อุดมศักดิ์  ภพสมัย  
9 นส.จิรานุวัฒน์ พัฒนสระคู หน.ฝ่ายบริหารการศึกษา จิรานุวัฒน์ พัฒนสระคู  

10 นส.เลิศภัสสร นาชัยเวศ หน.ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข เลิศภัสสร นาชัยเวศ  
11 นางพรเพ็ญ  บุญลือชา นักพัฒนาชุมชน พรเพ็ญ  บุญลือชา  
๑๒ นส.พัชรินทร์ นาสมยนต์ หน.ฝ่ายสวัสดิการฯ พัชรินทร์ นาสมยนต์   

/เมื่อได้เวลาประชุม… 
 



-๒- 
 
เมื่อได้เวลาประชุม นายรณรงค์  นิตยรจน์ เลขานุการสภาเทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา ตรวจสอบรายชื่อ

สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มาประชุม พบว่าครบองค์ประชุม คือผู้มาประชุมทั้งหมด ๑๒  คน  จึงได้ให้สัญญาณ 
นายอ าพล  นาสมฝัน ประธานสภาเทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา ประธานสภาเทศบาล ได้กล่าวเปิดประชุม และได้
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  

เปิดประชุม เวลา  09.30  น. 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
ประธานสภา  ๑.การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๑๒  สิงหาคม ๒๕๖๒ ด้วยรัฐบาลได้ก าหนดจัดกิจกรรม เฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา นับเป็นมหามงคลอีก
วาระหนึ่งที่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวที 
น้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นพระ
ราชกุศล  เพื่อให้การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระ
เกียรติฯ อ าเภอฆ้องชัยได้ก าหนดจัดกิจกรรม ในวันที่ ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 
โดยมีกิจกรรมทั้งช่วงเช้าและช่วงเย็น ในส่วนหมายก าหนดการนั้น จะแจ้งให้
ท่านทราบอีกครั้งหนึ่ง  และขอให้ทุกท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อม
เพรียงกัน 
  ๒.การด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ตามเทศบัญญัติงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๒  มีดังนี ้
  ๒.๑.ด าเนินการแล้วเสร็จ  จ านวน  ๖  โครงการ  
ประกอบด้วย  หมู่ที่ ๒, หมู่ที่ ๖ , หมู่ที่ ๘ , หมู่ที่ ๙ , หมู่ที่ ๑๐  และหมู่ท่ี 
๑๑ 
  ๒.๒.อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง  ๒  โครงการ  
ประกอบด้วย  หมู่ที่  ๑  และ หมู่ที่ ๗ 
  ๒.๓.รอด าเนินก่อสร้าง  จ านวน  ๓  โครงการ  ประกอบด้วย     
หมู่ที่ ๔,  หมู่ที่ ๕  และหมู่ท่ี  ๘ 
 
 ๓.โครงการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  คณะกรรมการ
กลั่นกรองงบประมาณเห็นชอบในหลักการแล้ว  จ านวน  ๑  โครงการ  คือ 
 
 

/โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน...   
 



                   -๓- 
 
  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจร  Para Capeseal  สายข้างวัด
บ้านกุดฆ้องชัย  หมู่ที่ ๘  กว้าง ๔  เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร  ยาว  ๕๘๔  
เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  ๒,๓๓๖  ตารางกิโลเมตร  งบประมาณ  
๑,๕๐๗,๐๐๐  บาท 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
 การประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ ๒/๒๕๖๒  ครั้งที่  ๓  เมื่อวันที่  ๔   
 มิถุนายน  ๒๕๖๒ 
 
ที่ประชุม   - มีมติเป็นเอกฉันท์ จ านวน  ๑๑  เสียง  รับรองรายงานการประชุมสภา   

รับรองรายงานการประชุม สภาสมัยสามัญ   สมัยที่ ๒/๒๕๖๒  ครั้งที่ ๓   
เมื่อวันที่  ๔  มิถุนายน ๒๕๖๒  โดยไม่มีการแก้ไข 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  กระทู้ถาม  
 -ไม่มี-  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องที่คณะกรรมการสภาที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

 ญัตติที่ ๕.๑. การพิจารณา ร่างเทศบัญญัติ  เรื่อง  งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓   (วาระท่ี ๑ รับหลักการแห่ง
ร่างเทศบัญญัติ) 

ประธานสภาฯ ตามท่ี นายกเทศมนตรีต าบลฆ้องชัยพัฒนา ได้ส่งแบบเสนอร่างเทศบัญญัติ   
เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันที่  ๒๔  
กรกฎาคม  ๒๕๖๒ เพ่ือน าเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา พร้อม
บันทึกหลักการ และเหตุผลในการเสนอร่างเทศบัญญัติ และตรวจสอบ
ถูกต้องแล้วจึงแจ้งรายละเอียดต่อสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านแล้ว
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมครั้งนี้  ล าดับต่อไปก็
ขอให้คณะผู้บริหารได้แถลงงบประมาณ 
 
 

/นายกเทศมนตรี... 
 
 



-๔- 
 

นายกเทศมนตรี บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา จะได้เสนอร่าง
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลฆ้องชัย
พัฒนาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลฆ้องชัย
พัฒนาจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกสภาทุกท่านทราบถึง
สถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 ๑.สถานะการคลัง  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 
  ๑.๑.งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
   ๑.๑.๑.เงินฝากธนาคาร  จ านวน  ๓๑,๕๓๐,๔๓๒.๗๗  บาท 
   ๑.๑.๒.เงินสะสม  จ านวน  ๒๓,๘๒๖,๑๘๕.๒๙  บาท 
   ๑.๑.๓.เงินทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน ๑๒,๖๕๐,๙๔๑.๓๒    
            บาท 
  ๑.๒.เงินกูค้งค้าง  จ านวน  ๑,๒๘๕,๒๖๔.๑๔  บาท 
 ๒.การบริหารงบประมาณ  ในปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 
     (๑)รายรับจริง  จ านวน  ๔๑,๔๙๘,๓๖๒.๘๓  บาท ประกอบด้วย 
   -หมวดภาษีอาการ จ านวน ๔๔๖,๘๘๒.๒๐  บาท 

   -หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  จ านวน    
   ๓๗๗,๗๙๓.๓๐  บาท 

   -หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  จ านวน  ๒๓๘,๖๑๙.๔๔  บาท 
   -หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   จ านวน  ๖๗,๘๙๒.๐๐  บาท 
   -หมวดจัดสรร           จ านวน  ๑๕,๒๔๔,๓๕๘.๒๔  บาท 
   -หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ๒๕,๑๒๒,๘๑๗.๖๕  บาท 
    (๒) เงินอุดหนุนทีร่ัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน  ๓๐,๓๐๐  บาท 
    (๓) รายจ่ายจริง  จ านวน  ๓๔,๘๓๐,๘๑๕.๑๑  บาท  ประกอบด้วย 
   -งบกลาง จ านวน  ๑๑,๕๐๑,๗๐๙.๒๙  บาท 
   -งบบุคลากร จ านวน ๑๓,๔๖๖,๐๘๖.๐๐  บาท 
   -งบด าเนินงาน จ านวน  ๖,๒๑๓,๑๙๙.๘๒  บาท 
   -งบลงทุน จ านวน  ๑,๖๑๘,๔๐๐.๐๐  บาท 
   -งบเงินอุดหนุน จ านวน  ๒,๐๓๑,๔๒๐.๐๐  บาท 
 
 
 

/(๔)รายจ่ายที่จ่ายจาก... 
 
 



-๕- 
 

  (๔) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  
จ านวน  ๓๐,๓๐๐  บาท 

  (๕)รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม  จ านวน  ๑,๒๓๖,๕๐๐.๐๐  บาท  
 ในส่วนการตั้งงบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๖๓  นั้น คณะผู้บริหารมี

แนวนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้บริการประชาชน  และที่
ส าคัญคือนโยบายเพื่อการพัฒนาพ้ืนที่ต าบลฆ้องชัยพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น 
ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการส่งเสริมอาชีพให้กับ
ประชาชน รวมถึงนโยบายจากส่วนกลาง เช่น การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
โครงการตามพระราชด าริหมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐  บาท และอีกหลายโครงการ 
ซึ่งรายละเอียดปรากฏตามเอกสารอ้างอิง ประกอบการจัดท า ร่างเทศ
บัญญัติ  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓  ซึ่งใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  จัดท างบประมาณแบบสมดุล  คือ ตั้งรับเท่ากับตั้ง
จา่ย  อยู่ที่ ๕๑,๙๒๐,๐๐๐  บาท  รายละเอียดดังนี้ 

 จ่ายจากงบประมาณ 
  งบกลาง  ๑๕,๒๙๑,๘๒๔.๐๐   บาท 
  งบบุคลากร ๒๐,๔๒๕,๗๗๐.๐๐   บาท 
  งบด าเนินงาน ๑๐,๗๓๐,๘๐๖.๐๐   บาท 
  งบลงทุน   ๓,๒๘๗,๖๐๐.๐๐   บาท 
  งบเงินอุดหนุน   ๒,๑๘๔,๐๐๐.๐๐    บาท  
 จ าแนกตามแผนงาน 
  แผนงานบริหารงานทั่วไป   ๑๓,๙๒๕,๒๖๓.๐๐  บาท 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน     ๒๒๗,๐๐๐.๐๐   บาท 
  แผนงานการศึกษา   ๑๐,๓๖๖,๙๙๐.๐๐  บาท 
  แผนงานสาธารณสุข     ๓,๓๒๖,๙๘๒.๐๐  บาท 
  แผนงานเคหะและชุมชน     ๔,๑๙๓,๑๐๑.๐๐  บาท 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน      ๗๙๒,๓๘๖.๐๐  บาท 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  ๕๕๓,๔๕๔.๐๐  บาท 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    ๒,๙๐๕,๐๐๐.๐๐  บาท 
  แผนงานการเกษตร        ๓๓๘,๐๐๐.๐๐  บาท 
  แผนงานงบกลาง    ๑๕,๒๙๑,๘๒๔.๐๐  บาท 
 

/ส.ท.อภิวัน... 
 
 



-๖- 
 
ส.ท.อภิวัน แก้วล ี - ตามท่ีคณะผู้บริหารได้แถลงงบประมาณต่อสภาฯนั้น ได้พิจารณาแล้ว 

พบว่าปีนี้มีการจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่อนข้างเยอะ
แต่มองในภาพรวมแล้ววัสดุอุปกรณ์ในส านักงานก็มีเยอะแล้วจึงอยาก
สอบถามคณะผู้บริหารหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ชี้แจงถึงความจ าเป็นในการ
จัดซื้อครุภัณฑ์ต่างๆ 

 
นายกเทศมนตรี -เพ่ือเกิดความชัดเจนจะให้ผู้อ านวยการกองที่เสนอขอซื้อครุภัณฑ์มาชี้แจง 
 ต่อสภาเทศบาล 
 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล -ในส่วนส านักปลัดเทศบาลได้เสนอขอจัดซื้อครุภัณฑ์ในแผนงานต่างๆ ดังนี้ 

 ๑.จัดซื้อครุภัณฑ์  คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ และเครื่องส ารองไฟ 
อย่างละ  ๑  เครื่อง   เนื่องจากตอนนี้เทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนาได้มีการ
ปรับโครงสร้างส่วนราชการโดยมีการเกลี่ยงานพัฒนาชุมชนให้มาอยู่ที่ส านัก
ปลัดเทศบาล และขณะนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดซื้อเครื่องอ่านบัตรเอนกประสงค์ (Smart card 
reader) และขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการจัดซื้อ ดังนั้นต้องมีเครื่อง
คอมพิวเตอร์เพ่ือรองรับระบบ  แต่ส านักปลัดมีเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่
เพียงพอต่อการด าเนินการ  เพ่ือให้การบริการประชาชนเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย จึงเสนอขอจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว อย่างละ ๑  เครื่อง  โดย
รายละเอียดคุณลักษณะพ้ืนฐานปรากฏตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ 
(กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 
  ๒.เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ๔๐,๐๐๐  บีทียู  จ านวน  ๑  
เครื่อง เนื่องจากแอร์ที่ห้องกิจการสภาฯ เป็นแอร์ที่มีอายุการใช้งานประมาณ 
๑๐ กว่าปี แล้วและช่วงนี้เสียบ่อยมากใช้งบในการซ่อมแซมหมดไปเกือบสอง
หมื่นก็ยังใช้งานได้ไม่ดีประกอบกับห้องกิจการสภาอยู่ในโซนที่ปะทะกับแดด
โดยตรงในช่วงบ่าย  จึงเห็นว่าควรจัดซื้อเครื่องใหม่  และหากสภาอนุมัติ
งบประมาณในการจัดซื้อแอร์เครื่องใหม่ตามที่เสนอ ส านักปลัดก็เสนอขอ
ย้ายแอร์เครื่องเดิมที่อยู่ห้องกิจการสภาฯ ไปไว้ที่ห้องส านักปลัด เพราะส านัก
ปลัดมีบุคลากรเพ่ิมขึ้น ประกอบกับแอร์ที่มีอยู่อายุการใช้งานก็นานเช่นกัน  
หากได้แอร์มาเพ่ิมอีก  ๑  เครื่อง ก็น่านจะเป็นการดีและจะได้เป็นการใช้งาน
ครุภัณฑ์ที่คุ้มค่า 

/๓.จดัซื้อเก้าอี้พนักงาน... 
 
 



               -๗- 
 ๓.จัดซื้อเก้าอ้ีพนักงาน จ านวน  ๒  ตัว  เนื่องจากมีการปรับโครงสร้าง
ส่วนราชการโดยโอนงานพัฒนาชุมชนมาไว้ที่ส านักปลัดเทศบาลจึงมี
พนักงานเทศบาลโอนมาเพ่ิมที่ส านักปลัดอีก  จ านวน  ๒  คน  จึงมีความ
จ าเป็นต้องจัดซื้อเก้าอ้ีส าหรับพนักงานเพ่ิมเติม  จ านวน  ๒  ตัว 
 

นางสมาพร ภูวิจิตร -ในส่วนกองคลังเสนอขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์  ดังนี้ 
 ๑.จัดซื้อเก้าอ้ีพนักงาน จ านวน  ๑  ตัว  และโต๊ะ ส าหรับพนักงาน  
จ านวน  ๑  ตัว  เนื่องจากเตรียมพร้อมส าหรับการรับโอนพนักงานเทศบาล  
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง ที่ก าลังสรรหา 
 ๒.จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์  หรือ LED  ขาวด า  
จ านวน  ๑  เครื่อง  เหตุผลที่กองคลังเสนอเครื่องพิมพ์แบบ Multifunction  
เนื่องจากมีความจ าเป็นต้องใช้งานสแกนเอกสาร เช่น  โฉนดที่ดิน  และ
เอกสารที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการเกี่ยวกับแผนที่ภาษี และงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งเครื่องพิมพ์เลเซอร์ธรรมดาทั่วไปไม่สามารถใช้งานด้านนี้ได้   
โดยรายละเอียดคุณลักษณะพ้ืนฐานปรากฏตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ 
(กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 

 
นส.จิรานุวัฒน์ พัฒนสระคู -วันนี้กองการศึกษามีเรื่องที่ขออนุมัติและแจ้งให้ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ  
 ทราบ  ๒  เรื่องดังนี้ 
 ๑.เสนอขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์  และ  

เครื่องส ารองไฟ อย่างละ  ๑  เครื่อง   เนื่องจากตอนนี้กองการศึกษามี
เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน  เพราะมีการถ่ายโอนงานด้าน
พัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง  ให้แต่ละกองด าเนินการเอง ตอนนี้กองการศึกษาได้
ให้ครูผู้ดูแลเด็กมาช่วยงานเอกสารเพิ่ม ท าให้เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ
ต่อการใช้งาน  จึงเสนอขอจัดซื้อ โดยรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐานปรากฏ
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 
๒.เรื่องการย้ายเครื่องปรับอากาศขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จ านวน ๑ เครื่อง 
จากอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ไม่มีการใช้งานไปติดตั้งยัง
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเพื่อปรับอุณหภูมิห้องให้กับเด็กที่เข้ารับ
การเลี้ยงดูโดยเฉพาะช่วงฟดูร้อนอุณหภูมิของห้องเรียนค่อนข้างสูงประกอบ
กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดให้มีการเรียนการสอนตลอดทั้งปีขอให้ที่ประชุมได้
พิจารณาด้วย 

/นส.เลิศภัสสร... 



          -๘- 
นส.เลิศภัสสร นาชัยเวศ -กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเสนอขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์  

 ๑.ครุภัณฑ์การเกษตร  เครื่องพ่นหมอกควัน  จ านวน  ๑  เครื่อง  
เนื่องจากเครื่องพ่นหมอกควันของเทศบาลฯ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน  จ านวน  ๒  
เครื่อง เกิดความช ารุดเสียหาย ต้องซ่อมทุกครั้งเวลาออกพ่นหมอกควัน 
บางครั้งไม่สามารถออกพ่นหมอกควันได้  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจึง
มีความจ าเป็นต้องขอซื้อเพ่ิมจ านวน  ๑  เครื่อง 
 ๒.จัดซื้อครุภัณฑ์  คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องส ารองไฟ 
อย่างละ  ๑  เครื่อง   เนื่องจากตอนนี้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมี
คอมพิวเตอร์ เพียง ๑ เครื่อง ซึ่งไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน จึงเสนอขอ
จัดซื้อเพ่ิมเติมจ านวน  ๑  ชุด  โดยรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐานปรากฏ
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนมนีาคม ๒๕๖๒ (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 
 

นายอุดมศักดิ์ ภพสมัย -กองช่างเสนอขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่อง 
ส ารองไฟ อย่างละ  ๒  เครื่อง   เนื่องจากตอนนี้กองช่างมีคอมพิวเตอร์ไม่
เพียงพอต่อการใช้งาน  จึงเสนอขอจัดซื้อเพ่ิมเติมเพ่ือใช้ในการเขียนแบบ 
และรองรับการขออนุญาตก่อสร้างตามระบบใหม่ที่กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นก าหนด โดยรายละเอียดคุณลักษณะพ้ืนฐานปรากฏตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 
๒๕๖๒(กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม) 

 
ประธานสภาฯ -มีท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่  หากไม่มีก็ขอปิดการอภิปราย และขอมติที่ 
 ประชุมว่าจะรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  หรือไม่ 
 
ที่ประชุม - มีมติดังนี้ 
  ๑.รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  จ านวน  ๑๑  เสียง 
  ๒.ไม่รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  จ านวน  -  เสียง 
  ๓.งดออกเสียง  จ านวน   -  เสียง 

 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ทั้ง ๑๑ เสียง รับรับหลักการแห่งร่างเทศ
บัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓    

/ประธานสภาฯ... 
 
 



 

-๙- 
ประธานสภาฯ ญัตติที่ ๕.๒. การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็น คณะกรรมการแปร 
 ญัตติร่างเทศบัญญัติ เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   
 พ.ศ.๒๕๖๓   
  -การคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ เรื่อง  งบประมาณ 
 รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓  ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาล 

ต าบลฆ้องชัยพัฒนาที่ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  แล้วนั้น ในล าดับ
ต่อไปเป็นขั้นตอนของการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็น คณะกรรมการ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติ เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๓   โดยถือปฏิบัติตามระเบียบระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.
๒๕๕๔)  ข้อ ๑๐๕  (๓) คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  โดย
คณะกรรมการประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน
แต่ไม่เกินเจ็ดคน  จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา 
 

รองประธานสภาฯ -การพิจารณาในญัตติที่ ๕.๒  นี้ เห็นว่าปีที่ผ่านมาคณะกรรมการชุดที่แล้วก็ 
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ดีจึงเห็นว่าควรใช้คณะกรรมการชุด
เดิม 

 
ส.ท.เสถียร  นาสุนทร -เห็นด้วยกับท่านรองประธานสภาเทศบาลเสนอเพราะว่าถือว่าเป็นผู้มี 

ประสบการณ์ ซึ่งที่ผ่านมาก็พิจารณาได้ละเอียดและครบถ้วนดีแล้วและท่ี
ส าคัญการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีก็ด าเนินการตามระเบียบกฏหมายที่ถูกต้องแล้วจึงเห็นว่าไม่
จ าเป็นต้องคัดเลือกทุกปี 

 
ประธานสภาฯ -ตามท่ีท่านสมาชิกหลายท่านได้น าเสนอต่อที่ประชุมว่าให้ใช้คณะกรรมการ

แปรญัตติชุดเดิมนั้น ก็จะขออนุญาตแจ้งว่าคณะกรรมการชุดเดิมนั้น
ประกอบด้วย 

  ๑)นายทวีคิด  อุปกา    ประธานกรรมการ 
                                  ๒)นายคณิต  วิชาชัย  กรรมการ 
                                  ๓)นายอุดม  นาสมยนต์  กรรมการ 
                                  ๔)นายนันทา  วิเชียรชัย  กรรมการ 
                                  ๕)นางอภิวัน  แก้วลี  กรรมการและเลขานุการ 

/ที่ประชุม... 
 



-๑๐- 
 

ที่ประชุม - มีมติดังนี้ 
 ๑.มีมตเิป็นเอกฉันท์ให้คณะกรรมการแปรญัตติเป็นคณะกรรมการชุด    
         เดิมตามที่เสนอจ านวน  ๑๑  เสียง  

  ๒.มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติใหม่  จ านวน  -  เสียง 
  ๓.งดออกเสียง  จ านวน   -  เสียง 

 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์  ๑๑ เสียง ให้คณะกรรมการแปรญัตติเป็น
คณะกรรมการชุดเดิมตามที่เสนอ 
 

 ญัตติที่ ๕.๓.การพิจารณาก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติร่าง         
 เทศบัญญัติ  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
ประธานสภาฯ - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 

พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔) ข้อ ๔๕ วรรคสาม
ก าหนดว่า ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียว
ไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สองให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ
ไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณนั้น  ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมก าหนดระยะเวลาเสนอ
ค าแปรญัตติ 

 
ส.ท.สมบูรณ์ ศรเสนา -เสนอก าหนดเวลา ๓ วันท าการ  ซึ่งในวันท าการและเวลาราชการนั้นถือว่า

ปฏิบัติราชการวันละ ๘  ชั่วโมง  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง  จึงเห็นว่าควรก าหนด  ๓  วันท าการ และหากเป็นเวลาราชการมี
เจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือและดูแลในเรื่องต่างๆ  
 

ที่ประชุม -เห็นชอบให้มีการก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติตั้งแต่วันที่ ๗   
 สิงหาคม  ๒๕๖๒   ถึงวันที่ ๙  สิงหาคม  ๒๕๖๒  โดยเวลาและสถานที่ใน 
 การเสนอค าแปลญัตติมีรายละเอียดดังนี้ 
  วันที่  ๗  สิงหาคม  ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้อง 
 กิจการสภา ส านักงานเทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา 
  วันที่  ๘  สิงหาคม  ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ  
 ห้องกิจการสภา ส านักงานเทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา 
  วันที่  ๙  สิงหาคม  ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ  
 ห้องกิจการสภา ส านักงานเทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา 

/ญัตติที่  ๕.๔… 
 
 



-๑๑- 
 

 ญัตติที่  ๕.๔.เลขานุการสภาเทศบาลฯ นัดประชุมคณะกรรมการ
แปรญัตติ 

นายรณรงค์ นิตยารจน์ -การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติใน 
ครั้งแรกนั้นให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น ตามที่ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
(แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔) ข้อ ๑๐๙  ได้ก าหนดไว้ ซึ่งในปีนี้
เราไม่ต้องมีการประชุมเพ่ือคัดเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติเพราะ
ที่ประชุมมีมติให้ใช้คณะกรรมการชุดเดิม  ดังนั้นเพ่ือเป็นการกระชับเวลาใน
การด าเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ก็ขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
เทศบัญญัติครั้งแรกในวันนี้เลย ๙  สิงหาคม ๒๕๖๒ หลังการรับค าแปรญัตต ิ 
เวลา  ๑๖.๔๐ น.  ณ ห้องประชุมริมบึงเทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา   
 

ที่ประชุม -รับทราบ 
 

 ญัตติที่ ๕.๕.การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ 

นายกเทศมนตรี  การโอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายรายการใหม่  จ านวน  ๒   
 รายการ  ดังนี้ 

 (๑) แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข       
งบลงทุน  หมวด ค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  รายการจัดซื้อ
โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน  (Smart Phone) จ านวน  ๑  เครื่องๆ
ละ  ๕,๐๐๐  บาท  เนื่องจากโทรศัพท์สมาร์ทโฟน  ไม่มีในราคามาตรฐาน
กลางครุภัณฑ์  กองสาธาณสุขจึงสืบสเปคและราคาจากตลาด  รายละเอียด
ดังนี้ 
 -ความจุข้อมูลภายใน -ROM ๓๒ GB 
 -ความจุแบตเตอรรี่ไม่น้อยกว่า  ๓,๕๐๐ mAh 
 -ชนิดจอสัมผัส 
 -หน่วยความจ า -RAM  ๒.๐ GB 
 -ระบบรับส่งข้อความ  SMS,MMS,EMAIL,PUSH MAIL 
 -หน้าจอขนาดไม่น้อยกว่า ๖.๐๐  นิ้ว 
 
 

/(๑๒)แผนงานสร้างความเขม้แข็ง... 

 
 



               -๑๒- 
 
 (๒)  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท
ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์  รายการจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์  
(Smart Card Reader)  จ านวน  ๓  เครื่อง ๆละ  ๗๐๐  บาท  รวม
งบประมาณ  ๒,๑๐๐  บาท  โดยโอนงบประมาณมาจาก แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  รายการ
เครื่องอ่านบัตร  Smart Card Reader อ่านบัตรประชาชน 
  การโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเพิ่ม  จ านวน  ๓  รายการ ดังนี้ 
 (๑)แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน  งบด าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ  ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  
จ านวน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  โดยโอนงบประมาณมาจาก  แผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบบุคลากร  หมวด
เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  ประเภทเงินเดือนพนักงาน  
 (๒)แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ  งบ
บุคลากร  หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  
จ านวน  ๘๐  บาท  โดยโอนงบประมาณมาจาก แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป  งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ   
รายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลฆ้องชัยพัฒนา ในกรณีครบวาระจะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งตาม
กฏหมายหรือมีเหตุอ่ืนใดที่ต้องจัดให้มีการเลือกตั้ง    
 (๓)แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบด าเนินงาน  หมวด
ค่าวัสดุ  ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  จ านวน  ๑๖,๐๐๐  บาท  โดย
โอนงบประมาณมาจาก แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบ
ด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ   รายการค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา ใน
กรณีครบวาระจะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งตามกฏหมายหรือมีเหตุอ่ืนใดที่ต้อง
จัดให้มีการเลือกตั้ง     
 

/ที่ประชุม... 
 
 
 



-๑๓- 
 

ที่ประชุม   -ร่วมกันอภิปรายกันพอสมควรพร้อมกับมีการลงมติดังนี้ 
๑) มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่และโอน
งบประมาณไปตั้งจ่ายเพิ่มตามที่เสนอ   จ านวน  ๑๑ เสียง 

 ๒) ไม่อนุมัติตามที่เสนอ   จ านวน  -  เสียง 
 ๓) งดออกเสียง  จ านวน  -  เสียง    

  
 ญัตติที่ ๕.๖. ญัตติเพื่อพิจารณาขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒  

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จ านวน  ๑  โครงการ คือ  โครงการสนับสนุน
เสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) (ตุลาคม  ๒๕๕๘ – กันยายน  ๒๕๕๙)  
จ านวน  ๒๐  คน  งบประมาณ  ๑๓๗,๖๐๐ .- บาท (หนึ่งแสนสามหม่ืนเจ็ด
พันหกร้อยบาทถ้วน)    

   
ประธานสภาฯ  ขอให้คณะผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ชี้แจง 
 
นส.พัชรินทร์ นาสมยนต์   -ตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งจัดสรรงบประมาณ รายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  เงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
สนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (เพ่ิมเติม)  และแจ้งซักซ้อมแนวทางการ
เบิกจ่ายงบประมาณกรณีไม่ได้ประมาณการรายรับไว้และไม่สามารถตราเป็น
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมได้ทัน  เมื่อสิ้นปีงบประมาณเงินที่ได้รับ
การจัดสรรจะตกเป็นเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพ่ือเป็น 

 การบรรเทาความเดือดร้อนของผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยความพิการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลจึงท าความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือใช้
จ่ายเงินสะสมไปจ่ายเบี้ยยังชีพความพิการตามท่ีได้รับจัดสรร  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  ข้อ ๘๙ เพ่ือเบิกจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้กับคน
พิการที่มีสิทธิ์  จ านวนทั้งสิ้น  ๒๐ คน  เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น  ๑๓๗,๖๐๐  
บาท ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๘  ถึงเดือน  กันยายน  ๒๕๕๙  รายละเอียด
ปรากฏตามหนังสืออ าเภอฆ้องชัย  ด่วนที่สุด ที่ กส ๐๐๒๓.๑๑/๑๓๗๕  ลง
วันที่  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๖๒  เรื่อง ขอท าความตกลงยกเว้นการปฏิบัติตาม 

 
/ระเบียบกระทรวงมหาดไทย… 

 



-๑๔- 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 

การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการโอนงบประมาณครั้งที่   
๖/๒๕๖๒  ที่แจกให้ทุกท่านนั้น 

 
นายกเทศมนตรี  -ขอชี้แจงสถานะเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถจ่ายได้  

ณ  วันที่  ๓๑  กรกรฎาคม  ๒๕๖๒  รายละเอียดดังนี้ 
   -เงินสะสมและเงินทุนส ารองเงินสะสม  ๒๔,๐๕๓,๙๙๑.๖๒  บาท 
   -เงินทุนส ารองเงินสะสม  ๑๒,๖๕๐,๙๔๑.๓๒  บาท 
   -เงินสะสม  ๑๑,๔๐๓,๐๕๐.๓๐  บาท 

  -ส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า  ๓  เดือน  จ านวน     
                                            ๔,๗๗๓,๓๗๕.๐๐  บาท 
  -กันไว้ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น จ านวน  

๔,๙๔๔,๙๐๐.๐๐  บาท 
  -เงินสะสมที่สามารถจ่ายได้  (๑๑,๔๐๓,๐๕๐.๓๐ -  ๔,๗๗๓,๓๗๕.๐๐ 

- ๔,๙๔๔,๙๐๐.๐๐)   ๑,๖๘๔,๗๗๕.๓๐  บาท 
 
ประธานสภาฯ มีท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ถ้าไม่มีก็จะขอมติที่ประชุมในการ 

 พิจารณาอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสม  ครั้งที่ ๒  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
จ านวน  ๑  โครงการ คือ  โครงการสนับสนุนเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม
ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (เพ่ิมเติม) 
(ตุลาคม  ๒๕๕๘ – กันยายน  ๒๕๕๙)  จ านวน  ๒๐  คน  งบประมาณ
๑๓๗,๖๐๐ .- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)    

 

ที่ประชุม -มีมติในการพิจารณา อนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒   ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ จ านวน  ๑ โครงการสนับสนุนเสริมสร้างสวัสดิการทาง
สังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (เพ่ิมเติม) 
(ตุลาคม  ๒๕๕๘ – กันยายน  ๒๕๕๙)  จ านวน  ๒๐  คน  งบประมาณ
๑๓๗,๖๐๐ .- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)   บาทตามท่ี
เสนอ  ดังนี้ 

 
 
 

/๑.มีมติอนุมตั…ิ 

 
 



-๑๕- 
 

๑.มีมตเิป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม  ครั้งที่ ๒   ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ จ านวน  ๑  โครงการ คือ  โครงการสนับสนุน
เสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (เพ่ิมเติม) (ตุลาคม  ๒๕๕๘ – กันยายน  ๒๕๕๙)  
จ านวน  ๒๐  คน  งบประมาณ๑๓๗,๖๐๐ .- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ด
พันหกร้อยบาทถ้วน)   ตามท่ีเสนอ จ านวน  ๑๑  เสียง 

 ๒.ไม่อนุมัติ   จ านวน  -  เสียง 
 ๓.งดออกเสียง   จ านวน  -  เสียง  

 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
นายสากล  ศรเสนา  -ขอเพ่ิมเติมเรื่องการย้ายเครื่องปรับอากาศเนื่องจากตอนนี้เป็นหน้าร้อนห้อง

ของคณะผู้บริหารไม่มีเครื่องปรับอากาศท าให้ช่วงบ่ายอุณหภูมิในห้องท างาน
ร้อนมาก แต่ก็อยากจะประหยัดงบประมาณ ขอเสนอต่อที่ประชุมย้าย
เครื่องปรับอากาศจากห้องรับรองที่อยู่ชั้น ๒  ห้องประชุมอาคารป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ไปที่ห้องคณะผู้บริหารที่อยู่ภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก   

ที่ประชุม -รับทราบ 

เลิกประชุม  เวลา   ๑๓.๔๕  น. 

      
 


